



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒ (ปปท. เขต ๒) โดยการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของ ปปท. เขต ๒ และได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศฉบับดังกล่าว ในลำดับที่ ๓ - ๑๗ ทราบ กรณีที่ประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ สามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยถือวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันและเวลารับสมัคร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของ ปปท. เขต ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๖๘๒๐๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๖	นางสาวมัศยา แสงธิ
๖๘๒๐๒	๑๐๐๐๐๐๐๐๗๗	นายณันทศิริ ศิริอนันต์
๖๘๒๐๓	๑๐๐๐๐๐๐๐๙๓	นายวัชรพล เวียงคำ
๖๘๒๐๔	๑๐๐๐๐๐๐๐๖๘	นายพดด้วง จำปาทอง

ก. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ ๖๐

ข. กำหนด...

